



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๒ มูลค่าข่าว ๒๓๓,๒๓๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

บทเรียนสำหรับสังคมไทยจากภาพยนตร์ตีๆ เรื่อง Monsters University



รวยด้วยรัก...รวยด้วยหุ้น
นศ.ศรี นครินทร

ผมได้มีโอกาสไปชมภาพยนตร์เรื่อง Monsters University เป็นภาพยนตร์น่ารัก ภาพสวยอลังการ ผมและครอบครัวมีความสุขมาก หัวเราะกันครื้นเครง ตอนจบหลายคนหันมามองว่าใครกันหัวเราะเสียงดัง ก็ขอก๊ายด้วยนะครับ หวังว่า จะสนุกเฮฮาพร้อมกันครับ

จากภาพยนตร์เรื่องดัง Monsters Inc. ไมค์ วาซอร์สกี และ เจมส์ พี. ซัลลิแวน เป็นคู่ซี้ที่แยกกันไม่ออก แต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไป ย้อนไป เมื่อครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้เจอกันในมหาวิทยาลัย พวกเขาไม่สามารถจะทนซึ่งกันและกันได้เลย ในภาพยนตร์เรื่อง "Monsters University-มหาลัย มอนส์เตอร์" จะพาผู้ชมให้ติดตามการที่ ไมค์กับซัลลี ยอมรับความแตกต่างของพวกเขากลายมาเป็นเพื่อนรักกันในที่สุด

ผมได้สังเกตบทเรียนน่าสนใจหลายเรื่อง ดังนี้

1. **ฝันให้ไกล...ไปให้ถึง** ไมค์ วาซอร์สกี เป็นเพียงตุ๊กตาตาเดียว น่ารัก ไม่น่ากลัว แต่ในสังคม Monster จะต้องทำหน้าที่ ทำให้เด็กกลัว ทำให้การที่จะเป็น "นักล่าความกลัว" ได้ นั้น เป็นสิ่งที่ดู "ไกลเกินฝัน" แต่นั่น ก็ไม่ได้ทำให้ไมค์ย่อท้อ เขามานะ พยายาม ตัวเขาไม่ใหญ่ แต่เขามีหัวใจเสมอ เขาขยันกว่าใครๆ อ่านหนังสือต่างๆ เรียนรู้เพื่อความเข้าใจ ตอบได้ทุกปัญหา และ มีสติปัญญาเฉียบแหลมพร้อมแก้ไขปัญหาได้เสมอ

2. **เก่งได้...แต่ไม่ดูถูกใคร** เจมส์ พี. ซัลลิแวน เป็นลูกดารา "นักล่าความกลัว" เขามีร่างกายใหญ่โต เสียงคำรามน่ากลัวน่าเกรงขาม เขามีพรสวรรค์ในตัว พร้อมจะสร้างความกลัวได้อย่างง่ายดาย แต่กลับนำไปสู่ความเย่อหยิ่งในการเล่าเรียน ทำให้ไม่ตั้งใจเรียน และที่ไม่น่ารัก คือ ไปดูถูกไมค์ ผู้ที่เกิดมาด้อยกว่า

ผมนึกถึงสังคมไทย เรามีความแตกต่าง แต่เรารักสามัคคี ให้เกียรติกันเสมอมา บ้านผมฐานะปานกลางถึงยากจน ตอนเรียนดนตรีไทย ผลเลือกเรียนขลุ่ยหรีด เหตุผลต่างๆ คือ เพราะมันถูกที่สุด 20 บาท พี่สมจินต์ พี่เล่าให้ฟังว่า โรงเรียนเคยเปิดให้นักเรียนไปชมภาพยนตร์เรื่อง "อภินิหารชนแกะ

ทองคำ" เก็บเงินคนละ 2 บาท เหลือ พี่สมจินต์อยู่ในห้องเพียงคนเดียวไม่ร่วมชม เพราะต้องการประหยัดเงิน 2 บาท แต่เล็ก ผมได้เรียนโรงเรียนแยบยง ได้รับทราบมาว่า ผู้ใหญ่ในสังคมหลายๆท่านก็จบจากที่นี่ ทั้ง คุณ ชรินทร์ เจียรวนนท์ คุณแจริญ สิริวัฒนภักดี และ ดร.วิจิต สุรพงษ์ชัย วิทยาลัยท่านเคยมีประวัติแห่งความเป็น "นักสู้" แต่แผ่นดินไทยได้ให้เกียรติ และให้โอกาสคนๆฐานอย่างเช่นผมโดยทั่วกันอยู่แล้ว

ผมเรียน ร.ร. สาขิต มศว ปทุมวัน ปรารถนาเรียน ร.ร. จิตรลดา เราเป็นนักเรียนที่ฐานะค่อนข้างไปทางยากจนในรุ่นเรียนกับเพื่อนที่เป็นตั้ง "ครอบครัวอำมาตย์" หลายคนทุกคนน่ารัก และ ให้เกียรติกัน

สังคมไทย ไม่มีแบ่งแยก "อำมาตย์-ไพร่" ไม่มีการดูถูกเหยียดหยามกันมาตลอดหลายสิบปี ฟังที่จะรักษาความ "รู้จักสามัคคี" และทำให้เป็นสังคมไทยที่ร่วมมือ รักกัน เอื้ออาทรกัน ให้เกียรติกันสืบไป

3. **แม้ขยันอ่อนแอ...แต่ฝึกฝนได้** ไมค์ และ ซัลลี มีความใฝ่ฝัน ทยอยทะยาน เขาอยากเป็นแชมป์ "นักล่าความกลัว" แต่ด้วยความที่เขาหลงตัวเอง ทะเลาะกันเอง ทำให้เขาถูกขับออกจากห้อง และเมื่อต้องการรวมทีม "นักล่าความกลัว" เขาเหลือแต่เพียง "กลุ่มผีน่ารัก" ให้ร่วมเท่านั้น นั่นทำให้ยากมากที่จะแข่งขันได้

แต่เขาก็ยังมีความพยายามที่ก้าวสูงขึ้น ไมค์บอกกับทุกคนว่า "เราทำได้" เพียงแต่เราต้องฝึกฝนเรียนรู้ และเขาทุกคนก็สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นทีมที่ไม่มีใครจะดูถูกได้

4. **เราทุกคนเป็นดั่งอวัยวะของกายเดียวกัน จึงควร "รู้จัก สามัคคี"** หนึ่งในการแข่งขัน คือการเอาชนะของทีมออกมาจากห้องสมุด โดยต้องหลบบรรณรักษ์มีลาหมียักษ์ให้สำเร็จ "ทีมผีน่ารัก" แต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกันไป แม้ไม่มาก ไม่โดดเด่น แต่ลักษณะ เฉพาะส่วนตัวก็ช่วยกันได้ บางคนเล่นกล ซ่อนของได้ บางคนดูทะเยอ แต่มั่นตัวเป็นวงหลบหนีได้ บางคนแรงดี บางคนวางแผนดี บางคนนำดี บางคนส่งเสียงล่อเป้าได้ดี ในที่สุด ทุกคน "รู้จักสามัคคี" ใช้ความสามารถของตัวเอง ใช้ความแตกต่างของกันและกัน ดั่งอวัยวะของกายเดียวกัน ก็ทำให้บรรณรักษ์สำเร็จได้ในที่สุด

5. **การ "โกง" ไม่ใช่เพื่อใคร เพื่อตัวเอง** ในการแข่ง

ชั้นกันนั้น ชัลลีมุ่งหวังให้ทีมที่รักกันนั้นชนะให้ได้ เขาจึง “โกง” เล็กน้อย เมื่อไมค์ทราบ เขาเสียใจมาก เขาบอกว่า “ถ้าชนะ ด้วยการโกง มันจะมีความหมายอะไร ?” เขาไม่อยากอยู่ใน ทางบาป ทางผิด เขาอยากชนะอย่างใสสะอาด

ชัลลีก็บอกไมค์ว่า “ฉันทำเพื่อทีม ฉันโกงก็จริง แต่เพื่อ พวกเราทุกคนในทีม”

ไมค์บอกว่า “ไม่ใช่เพื่อทีมหรอก เพื่อตัวเองต่างหาก”

และเพื่อนๆ ก็วางถ้วยรางวัลที่ได้จากการโกงลง

เป็นหลักการที่ดีว่า “โกงแล้วแบ่ง” นั้น ก็เป็นสิ่งที่ไม่ สมควร ชีวิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความชอบธรรม พึ่งเดินหน้าอย่าง สุจริต สัตย์ซื่อ ยึดถือเรื่อง ความดีความชอบ เป็นการ์ตูนที่ ปลุกฝังสิ่งดีๆ ให้กับเยาวชนอย่างแท้จริง

6. ไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ คือ การที่คนคน หนึ่งจะสละชีวิตเพื่อสหายของตน ถึงจุดที่ไมค์ กับ ชัลลี เริ่ม เปิดใจให้กันเห็นหัวใจกันและกันว่าเป็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่รักเพื่อน พร้อมเป็นผู้นำเพื่อนๆ “เมื่อเขาเปิดใจมอง เขาก็เห็นสิ่งดีๆ เหล่านั้น” ในที่สุด เมื่อชัลลีมีปัญหา ไมค์ก็ช่วย และ เมื่อ ไมค์มีปัญหา ชัลลีก็ไม่ทอดทิ้ง ทั้งคู่พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อ ช่วยกันและกัน และ ลัทธิธรรมล้ำค่า คือ “ไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่ ไปกว่านี้ คือ การที่คนคนหนึ่งจะสละชีวิตเพื่อสหายของตน”

ภาพยนตร์เรื่อง Monster University เป็นภาพยนตร์ สนุก เฮฮา อลังการ และยังมีบทเรียนเรื่อง ฝันให้ไกล..ไปให้ถึง, เก่งได้...แต่ไม่ดูถูกใคร, แม้อย่างอ่อนแอ...แต่ฝึกฝนได้, เราเป็น ดังอวัยวะของกายเดียวกัน...พึงรู้รักสามัคคีกัน, การโกงไม่ใช่ เพื่อใคร...ก็เพื่อตัวเอง และ ไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่ไปกว่านี้... คือ การที่คนคนหนึ่งจะสละชีวิตเพื่อสหายของตนน่าดูจริงๆ ครับ ■

มนตรี ศรีไพศาล (montree4life@yahoo.com;
www.oknation.net/blog/richwithlove; @montrees)

